

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๘

เจ้าศรี แฉล้ม พรหมชื่น

นายทองคำ มุตเชอ

นายชำ ดงวนแดง

นายสุมาน ปานทอง

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ครั้งที่ ๕/๒๔๕๘ (วิสามัญ) ชุดที่ ๑

วันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๕๘

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เริ่มประชุมเวลา ๙.๕๐ นาฬิกา

ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเปิดประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔... ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่...) พ.ศ. ๒๔... ซึ่งคณะกรรมการการปกครองพิจารณาเสร็จแล้ว ร่างพระราชบัญญัติของกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๔... ซึ่งคณะกรรมการการศึกษา การสาธารณสุขและการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว ร่างพระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔... ซึ่งคณะกรรมการการปกครอง

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๕

ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๘

พิจารณาเสร็จแล้ว ร่างพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔... และ
 ร่างพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๔...
 ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และร่างพระราช
 บัญญัติบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานอุตสาหกรรม
 และพนักงานองค์การของรัฐ พ.ศ. ๒๔..... ซึ่งคณะกรรมการ
 การปกครองพิจารณาเสร็จแล้ว ที่ระดับตามลำดับ

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหล่านี้ในวาระที่ ๒ จน
 จบร่าง และในวาระที่ ๓ ลงมติให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ที่ระดับ
 ตามลำดับ

ก่อนเลิกประชุม ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอขออนุมัติต่อที่
 ประชุมให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประก
 กาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔... และร่างประมวลกฎหมาย
 อาญา และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ดำเนินงาน
 นอกสมัยประชุมได้

ที่ประชุมอนุมัติ

ครั้นแล้ว จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีได้กล่าวคำ
 ปราศรัยต่อที่ประชุม เนื่องในโอกาสมีสมัยประชุมวิสามัญแห่งสภา
 ผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๕๘ และ พลเอก พระประจักษ์จักษ์ ประธาน
 สภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวตอบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อ่านพระราชกฤษฎีกาปิด
สมัยประชุมวิสามัญแห่งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๕๘ ให้ที่ประชุม
ทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๐ นาฬิกา

เจริญ บัณฑิตโร

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คำปราศรัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งสภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. ๒๔๕๘

วันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘

ท่านผู้เป็นประธานและท่านสมาชิกผู้เกียรติทั้งหลาย

บัดนี้จะได้ปิดประชุมสมัยวิสามัญ ๒๔๕๘ และในโอกาสนี้ท่าน
ทั้งหลายก็จะได้แยกกันกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน เพื่อไป
เยี่ยมเยียนราษฎร และตรวจภาวะในท้องถิ่นของท่าน แต่ก็จะได้กลับมา
มาเพื่อช่วยกันในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป ในโอกาสที่จะได้มี

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๘

การมีคดีประชุมทุกคราวมา เราได้มีวณนกรรมอันดีอันหนึ่ง ซึ่ง
ให้โอกาสแก่รัฐบาลได้กล่าวแสดงความกตเวทิตาเห็นบางประการ และ
กล่าวอำวยพร ขอขอบคุณแก่บรรดาท่านสมาชิกผู้เกียรติทั้งหลาย ใน
โอกาสที่จะได้แยกย้ายกันไปดังได้กล่าวมาแล้วนั้น เพราะฉะนั้นใน
โอกาสที่จะมีคดีประชุมวิสามัญที่ ๑ ของปี ๒๔๕๘ นี้ ข้าพเจ้าใน
นามรัฐบาลจึงขอประทานโอกาสต่อท่านผู้เป็นประธานและท่านสมาชิก
ทั้งหลายได้กล่าวข้อที่ประชุมตามสมควร

ในประการแรกนั้นคือคดีคดีประชุมที่แล้วมานี้ ได้มีการ
พิจารณาร่างกฎหมายที่ได้ผ่านไปแล้วเป็นจำนวน ๑๗ ฉบับด้วยกัน และ
นอกจากนั้นทางรัฐบาลก็ได้ตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๗ กระทู้ด้วยกัน ในการที่เราจะพิจารณา
ออกกฎหมายหรือตอบกระทู้คดี ทางท่านผู้เป็นประธาน ท่านสมาชิก
และทนายรัฐบาลย่อมต้องพิจารณาและต้องใช้ความใคร่ครองอยู่
มาก กิจกรรมงานของสภานั้น ในความรู้ดีของทางฝ่ายรัฐบาลก็คือ
การที่เราจะต้องโต้เถียงกันในที่ประชุม ซึ่งกว่าที่จะได้นำออกมาได้
ก็ยิ่งพิจารณากันได้นั้น ย่อมต้องมีหลักฐานทั้งในทางคำราทางความ
ชำนาญและอื่น ๆ อีกเป็นอันมาก เพราะฉะนั้นนับว่าท่านทั้งหลายได้ใช้สติ
ปัญญาของท่านเพื่อช่วยบ้านเมืองของท่านมาโดยให้ออกกฎหมายไป

ในจำนวนดังได้กล่าวมาแล้ว และเราได้ผ่านกระทุ้งไปดังได้กล่าวมาแล้ว
 นั้น ข้าพเจ้าคิดว่า เป็นงานที่เราได้ฝ่าฟันความลำบากยากเหนื่อยไม่ใช่น้อย
 ฉะนั้นในนามของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงขอ
 ขอขอบคุณต่อท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มีความปรารถนาดีต่อที่
 ประชุมนี้และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
 อยู่หัวเป็นอันมาก และนอกจากนั้นท่านยังได้ให้ความ
 อนุเคราะห์ต่อรัฐบาลและทางรัฐบาลเองก็ถือว่าการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
 ไปนี้ก็ได้มีโอกาสรับใช้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรและ
 ท่านทั้งหลายนั้นก็คือเป็นราษฎรของชาติทั้งสิ้นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อ
 ท่านทั้งหลายได้ช่วยให้ทางรัฐบาลได้มีโอกาสอันเหมาะสมรับใช้ต่อประ
 เทศชาติบ้านเมืองและได้ผ่านกฎหมายซึ่งเป็นหลักในการที่จะจรรโลง
 บ้านเมืองนั้น ข้าพเจ้าในนามของรัฐบาลก็ขอขอบคุณในความไมตรี
 จิตของท่านทั้งหลายไว้ในโอกาสนี้เช่นเดียวกัน และนอกจากนั้น
 เป็นที่น่ายินดีในสมัยที่ล่วงมาในอายุของรัฐบาลนี้และของสภาผู้แทน
 ราษฎรนี้ และรวมทั้งสมัยที่ได้ผ่านมาและจะบังเกิดในวันหน้าด้วย ทาง
 รัฐบาลได้เสนอกฎหมายดังได้กล่าวมาแล้วนั้นก็ได้ผ่านการพิจารณา
 ของท่านไปด้วยดีตามที่เห็นว่าควรจะให้ตกเติมท่านก็ได้ให้ความ
 อนุเคราะห์แก่ไรตกเติมโดยที่ไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่น โดยมีความปรารถนา

เล่ม ๑๒ ตอนที่ ๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๘

อย่างเดียวกันจะให้กฎหมายที่ออกไปเพื่อชาติบ้านเมืองของเราอันเป็นไป
ในรูปกฎหมายที่แต่ละให้การปฏิบัติเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติให้ดี
ที่สุดทั้งนั้นจงขอขอบคุณไว้ด้วย

อนึ่ง กฎหมายทุกฉบับที่รัฐบาลได้เสนอมานันทางสภาผู้แทน
ราษฎรก็ได้กรุณาให้ผ่านไป ดังนึ่งเป็นข้อสังเกตอันหนึ่งว่าความไว้วาง
ใจที่ทรงให้ไว้แก่รัฐบาลตงแต่คนนทกยงมอยู่เช่นเดิม และอีกประการ
หนึ่งเมื่อกล่าวตามรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่าในการที่ท่ามทั้งหลายให้
ความเห็นชอบในการออกพระราชบัญญัติแม้จะเป็นที่ดำคัญหรือไม่
ดำคัญก็ตามผ่านพ้นไปนี้ ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่าความซัดกันใ
ระหว่งรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และราษฎรทั้ง ๑๘
ด้านของประเทศไทยนั้นไม่มี เราได้ร่วมกันไปด้วยความราบรื่น และ
เช่นเดียวกันเมื่อพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ได้ผ่านจากสภาผู้แทนราษฎร
และนายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูล ฯ ตามรัฐธรรมนูญนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงดงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้
เป็นกฎหมายได้ ทั้งนี้ นอกจากพระมหากษัตริย์คุณเป็นพิเศษแล้ว ยัง
แสดงให้เห็นว่าทางฝ่ายพระมหากษัตริย์นั้นไม่ได้มีความซัดแย้งกับทาง
ฝ่ายรัฐบาลและราษฎรแต่ประการใด รวมความว่าอำนาจทั้งหลาย
ในการบริหารจรรโลงบ้านเมืองตามรัฐธรรมนูญทุก ๆ อำนาจนั้นได้

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๘ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ดำเนินไปด้วยดีทุกประการ จึงขอเรียนให้ท่านที่เคารพทั้งหลายทราบ
 ได้ ณ ราชภัฏเป็นกรณีแสดงความชื่นชมยินดี ในผลงานซึ่งท่านทั้งหลาย
 อันเป็นตัวอย่างนาจนิตินิยม และเป็นตัวอย่างที่ดีของชาติบ้าน
 เมืองอยู่ในระบอบการปกครองประชาธิปไตย

นอกจากนั้นในโอกาสที่ท่านจะได้จากไป ในคราวนี้ก็รู้ดีว่าเป็น
 เวลาหลายเดือน กว่าจะได้กลับเข้ามาประชุมในสมัยสามัญอีก อาจที่
 จะมีเหตุการณ์บางประการที่จะคัดค้านหรือวิวัฒนาการไปตามเส้นทาง
 ทางรัฐบาลคาดว่าอาจที่จะเป็นแฉะครวที่จะระมัดระวัง จึงใคร่ที่จะ
 ปรับความเข้าใจแก่ท่านทั้งหลายซึ่งข้าพเจ้าขอใช้คำ ณ ทนว่าคือราษฎร
 ทั้งชาตินั้นด้วย

ในประการแรก ท่านจะเห็นได้ตามพระราชบัญญัติที่ได้เสนอมานี้
 ในคราวนี้ ๑๗ ฉบับ เมื่อสรุปแล้วท่านจะเห็นว่า มีข้อดังเกิดขึ้น
 สำคัญอันหนึ่งซึ่งทางรัฐบาลได้ดำเนินตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ได้อย่าง
 ผลมากยิ่งนัก กล่าวคือ การที่จะช่วยกันรักษาระบอบประชาธิปไตยและ
 รัฐธรรมนูญของเราไว้ให้สถิตสถาพรยั่งยืนต่อไปและให้เกิดประโยชน์
 แก่ชาติบ้านเมือง ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลจึงได้ตั้งเห็นว่า ในชั่วระยะที่
 เราได้ใช้รัฐธรรมนูญหรือได้มีการปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตย
 มาเป็นเวลา ๒๐ ปีเศษ แต่ทว่าความเข้าใจในเรื่องระบอบประชาธิปไตย

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๘

ในประเทศชาติของเราหนึ่งยังไม่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจมากนัก ทางรัฐบาล
จึงได้พยายามที่จะส่งเสริมในเรื่องนี้ และการส่งเสริมที่ดีที่สุดนั้นก็คือ
ให้บุคคลทั้งหลายในชาติของเราได้มีความเข้าใจโดยตัวของตัวเอง
เพราะฉะนั้นการศึกษา ทางรัฐบาลจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็น
สะพานเดินให้ชาติของเราไปสู่ประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ นั้นเป็นเรื่อง
ของงานประจำซึ่งเรากำลังทำอยู่ แต่มาบัดนี้กรมพระราชบัญญัติออก
ฉบับหนึ่งคือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ทางรัฐต้องการที่จะกระจายอำนาจการบริหารลงไปสู่ประชา
ชน กล่าวคือให้ประชาชนได้จรรโลงชาติบ้านเมืองของตัวเองให้สร้าง
ความผาสุกของตัวเองด้วยนาฬิกาแรงของตัวเองให้มากที่สุดที่จะมาก
ได้ตามกำลังที่ยอมรับฟังควรจะทำ จึงได้ออกกฎหมายฉบับนี้มา ที่
นี้เมื่อได้ออกกฎหมายฉบับนี้มาแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกั
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยลงมา เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้อง
ที่จะต้องแก้ไขตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
นี้ก็จะมีตามไปด้วยเช่นเดียวกับในขณะนี้เราได้ใช้วิธีการปกครอง
ในส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการเทศมณฑล เพราะฉะนั้นในต่อไปนี้จะเห็น
ได้ว่าทางรัฐบาลก็มีความโน้มเอียงในการที่จะจัดตั้งงบประมาณ
เสียใหม่ นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะเหตุว่าเมื่อการกระจาย

อำนาจลงไปเช่นนั้น อำนาจทั้งหลายที่ได้รับไปคือราษฎรก็จะต้องมั่งม
 ปรมาณของตัวเองไว้ และเมื่อมั่งมปรมาณไว้ ก็เป็นเรื่องในการ
 ที่จะทำให้กิจการบริหารดำเนินไปได้ตามความประสงค์ของอาณา
 ประชากรราษฎรเอง เพราะฉะนั้นในต่อไปเกี่ยวกับงบประมาณนั้นก็จะมี
 การปรับปรุงกันใหม่ งบประมาณที่ตั้งมาเดิมนั้นในข้อที่แล้วหรือใน
 ข้อที่ ๕๕ ๕๖ ๕๗ นั้นนับว่าเป็นงบประมาณที่มั่งด้วยย่อย เป็นเงินงบประมาณ
 ของการบริหารไปจากส่วนกลางเกือบจะทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นต่อไปที่เรา
 ก็จะได้จัดตั้งงบประมาณอันนี้ให้ทางจังหวัดได้ไปจัดหาของตัวเองบ้าง แบ่ง
 เอาไปให้บ้าง ซึ่งก็จะทำให้วิธีการตั้งงบประมาณของเราหรือวิธีการ
 เก็บภาษีอากรซึ่งจะตามมานั้นจะต้องปรับปรุงกันเป็นการใหญ่ในลำดับ
 ต่อไป ซึ่งทางรัฐบาลก็จะได้นึกในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นจึงขอกราบ
 เรียน คอที่ประชุมนี้ไว้ว่า ในการทำงบประมาณต่อไปนั้นอาจที่จะเป็น
 ไปได้ว่างงบประมาณในส่วนกลางที่เราได้ปัจจุบันนี้ประมาณ ๕ พัน
 ล้านเศษๆ นั้น อาจจะเป็นการเพียงพอสำหรับในการที่เราจะใช้บริหาร
 ราชการแผ่นดินในส่วนกลาง รวมทั้งการป้องกันราชอาณาจักรด้วย
 เพราะฉะนั้นเราอาจไม่คิดที่จะเพิ่มภาษีอากรเพื่อเพิ่มรายได้สำหรับใช้
 ส่วนกลาง แต่ว่าเมื่อใดมีส่วนจังหวัดเกิดขึ้น งบประมาณในส่วนนั้น
 ก็จำเป็นต้องมีการเพิ่มพูนขึ้นตามความต้องการของประชาชนที่จะ

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๕

ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๘

ได้เห็นทองถิ่นของควมมีความเจริญ ด้วยเหตุดังนี้ เมื่อท่านจะจากไป
 จึงขอกราบเรียนต่อที่ประชุมไว้ด้วยความเคารพ ถ้าหากว่ามีโอกาสจะ
 ได้ช่วยกันแรงต่อประชาชนให้ทราบในเรื่องเกี่ยวกับการงบประมาณ
 อันเป็นเรื่องหัวใจ และเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของสภาพ และเมื่องบ
 ปรมาณได้ตกไปในส่วนจังหวัดก็จะเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องหัวใจ
 ของในส่วนของจังหวัดและของส่วนราชการ ถ้าหากท่านจะได้พิจารณาชี้แจงให้
 มีความเข้าใจซาบซึ้งในเมื่อรัฐบาลจะได้คิดปรับปรุงแก้ไขพระราช-
 บัญญัติงบประมาณต่อไปก็จะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และ
 ก็จะได้เป็นคุณประโยชน์ในการสร้างท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นให้มีความ
 เจริญรวดเร็วยิ่งกว่าที่เราตั้งงบประมาณไว้ แต่เพียง ก้อนเดียว ในส่วน
 กวางตุ้งที่ได้เป็นมาแต่แล้ว ถ้าราษฎรทั้งหลายได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้
 ทงรัฐบาลและแม่แต่ผู้นซงมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะหวังเห็นความ
 เจริญของชาติบ้านเมืองก็จะชอบพระคุณเข่นอันมาก และที่ข้าพเจ้า
 ฝากในทหนักถอวางแม่ท่านทั้งหลายจะเป็นผู้แทนราษฎรก็จริง แต่เมื่อ
 เราก่อตั้งโดยสมัครใจแต่ที่ประชุมคนกคอกคนทั้งชาติ ๑๘ ล้าน มาหนึ่ง
 ประชุมกันนั้นเอง ถึงใดๆที่รัฐบาลกระทำไปทางรัฐบาลก็หวังที่จะได้
 พึงท่านผู้แทนราษฎรทั้งหลายซึ่งเท่ากับท่านเป็นคนทั้ง ๑๘ ล้าน ได้โปรด
 ให้ความสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้ด้วย

อีกประการหนึ่ง ใครจะทราบเรียนต่อที่ประชุมว่า ในขณะที่
 สำหรับประเทศของเราอันตรายอันเกิดจากคอมมิวนิสต์นั้น รู้ดีว่า
 เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องพิจารณาและหาทางป้องกันต่อสู้กันอย่างจริงจัง
 เพราะสถานการณ์ของโลกได้เข้าไปเช่นนั้น ที่ใครจะทราบเรียน ณ ที่
 ก็คือว่าทางรัฐบาลมีความรู้ดีอยู่อย่างหนึ่งว่า ในการปกครองบ้านเมือง
 หรือความเป็นอยู่ของประเทศชาติในสมัยปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกับในสมัย
 เมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วมาแล้ว ในสมัยที่แล้วมาเรารู้ดีว่าการจรดงบ้าน
 เมืองของเราภายในนั้นหมายความว่าบ้านเราอยู่ของเรานั่น เป็น
 เรื่องที่รู้ดีความข้างหน้าก่อนอื่น ส่วนที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ภายนอก
 ประเทศซึ่งจะส่งผลมาถึงประเทศของเราโดยตรงในภายในนั้น เราไม่
 ค่อยที่จะได้รบผลในเรื่องเหล่านั้นมากนัก แต่มาในสมัยนี้เนื่องจากโลก
 ของเราแคบด้วยการคมนาคม การสื่อสาร การร่วมกันเข้าเป็นองค์การ
 สหประชาชาติและอื่น ๆ กิจกรรมและสถานการณ์ภายนอกประเทศนั้นจึง
 ทำให้เราจะต้องพิจารณาเป็นลำดับแรก และเมื่อได้พิจารณาเหตุ
 การณ์ภายนอก และได้แก้ปัญหาภายนอกประเทศไปประการใดแล้ว
 ตั้งเหล่านั้นเองก็จะได้อะมายึดเป็นบรรทัดฐานสำหรับที่เราจะได้จัดการ
 ปกครองบ้านเมืองตลอดจนกระทั่งงบประมาณภายในประเทศของ

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เราให้เขากับสถานการณ์ภายนอกประเทศ นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งโลกใน
เวลานั้นทางรัฐบาลรู้สึกว่าได้เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่ง

นอกจากนั้นใครที่จะกราบเรียนว่าเมื่อเปรียบถึงสถานการณ์ของโลก
ขณะนั้นในภาคเอเชียตะวันออกนั้น จะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรา
นั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อจากการรุกรานของคอมมิวนิสต์จากประเทศ
อินโดจีนมา ท่านที่เคารพทั้งหลายจะสังเกตเห็นได้ว่า ได้เคยแข็งแรงใน
หลายแห่งกับเพื่อนฝูงว่าการรุกรานของคอมมิวนิสต์นั้นเมื่อก่อนสงคราม
โลกครั้งที่ ๑ นั้น ดัทช์คอมมิวนิสต์นั้นอยู่ในคำรา เมื่อเสร็จสงครามโลก
ครั้งที่ ๑ จึงเกิดเป็นประเทศ (State) ขึ้นในรัสเซีย และเมื่อเสร็จสงคราม
โลกครั้งที่ ๒ นั้น ทางฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็ได้มาถึงประเทศจีน และในขณะ
นั้นก็ได้เข้ามาถึงราชอาณาจักรของเราที่แม่น้ำโขง คือฝั่งอินโดจีน และ
นอกจากนั้นเกี่ยวข้องด้วยการแทรกซึมต่าง ๆ เหล่านี้ก็มีโดยทั่ว ๆ ไปเกือบ
จะทุกประเทศแม้ในประเทศไทย เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตาม
ประวัติแห่งการรุกรานของดัทช์คอมมิวนิสต์นั้น ในช่วงระยะเวลาประมาณ
๓๐-๔๐ ปี ก็ได้เดินมาไกลมากจากหนึ่งร้อยกิโลเมตรถึงแม่น้ำ
โขง และนอกจากนั้นท่านจะได้เห็นว่าทางฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่บกกับ
เวลาที่เรารู้จักการประชุมที่เขินวาแล้ว ก็พบว่าหมตหน้าทของไฮจินน์
ซึ่งได้รับหน้าที่ให้กระทำการที่จะเข้าครอบครองอินโดจีน เมื่อเสร็จ

จากนั้นแล้วทางพวกเราเองซึ่งเป็นคนไทยก็ได้รับทำการกระจายเสียง
การพูด ในการที่จะมุ่งตรงมายังประเทศเราโดยเฉพาะ และได้ตั้ง
ประเทศไทยอิสระชนในทิศใต้ของประเทศจีน ประกอบกับในประเทศ
อินโดจีนนั้นเองก็ได้มีคอมมิวนิสต์เข้ามาตั้งอยู่ครั้งก่อนเข้าไปแล้ว เพราะ
ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยอิสระก็ดี ในญวนเหนือก็ดี และใน
ที่อื่น ๆ ในอินโดจีนก็ดีเหล่านี้ล้วนแต่เป็นฐานทัพของฝ่ายคอมมิวนิสต์
จะเข้ามารุกรานประเทศเราในวันข้างหน้า เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลจึงได้
มีความสนใจและห่วงใยในเรื่องนี้ จึงได้พยายามทุกวิถีทางที่จะจัดกำลัง
ภายในประเทศให้เข้มแข็งแรงด้วยกำลังตัวของเราเอง และนอกจาก
นั้นก็ได้พยายามที่จะเข้าร่วมกับผู้ที่มอุมัคคดีย่างเดียวกัน ในการที่จะ
ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์นี้ จึงได้ตกลงเข้าร่วมสัญญา ซี. อี. โด. ซึ่ง
จะได้มาประชุมกันในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้น เพราะฉะนั้นเมื่อหลังจาก
การประชุม ซี. อี. โด. ในเดือนกุมภาพันธ์แล้ว ความคิดคล้ายในเหตุ
การณ์ทางการเมืองในภาคนี้และภายในประเทศเราก็อาจที่จะมีมากขึ้น
เพื่อที่เราจะได้ทำการรักษาเอกราช อธิปไตย และรักษาระบบประชา
ธิปไตยและอื่น ๆ ของเราให้อยู่ดีในสภาพเดิมและมีความก้าวหน้าไปใน
สภาพเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถจะกระทำได้ ดังที่ทราบเวียนมาน
จึงเห็นได้ว่างานของเราอันสำคัญในขณะนี้ นอกเหนือจากงานที่จะต่อสู้

เล่ม ๑๒ ตอนที่ ๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๘

กษัตริย์รุกรานของทางฝ่ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งแต่ก่อนโน้นยังอยู่ห่างไกล
ประเทศชาติของเรา แต่ก็ยังไม่มีความหมายอันแน่นอนที่จะรุกรานต
มาทางใต้ บัดนี้ได้เข้ามาอยู่ทางไกลประเทศเรา และกับทั้งได้มีความ
หมายอันแน่นอนที่จะรุกรานประเทศเราอยู่ด้วย จึงขอกราบเรียนต่อ
ที่ประชุมในที่ประชุมที่ท่าทางหลายเป็นปวงชนชาวไทยได้ โปรดรับทราบ
และถ้าท่านทั้งหลายจะได้กรุณาแจ้งเรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้บรรดาพี่น้อง
ทั้งหลายได้ทราบ เพื่อช่วยร่วมมือกันรักษาบ้านรักษาเมืองของเรา
ไว้ ก็จะเป็นคุณประโยชน์ไม่แต่เฉพาะตัวเราหรือชาติของเราในปัจจุบัน
นี้แต่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับลูกหลานเราในอนาคตอีกด้วย จึง
ขอฝากต่อท่านทั้งหลายไว้ด้วยความเคารพ

อย่างไรก็ตามถึงแม้เหตุการณ์ได้กราบเรียนมานี้จะได้คลี่คลาย
ไปในปัจจุบันมาก แต่อาจที่จะคลี่คลายไปมากในวันข้างหน้า ดัง
ได้เรียนมาแต่อดีต ทางรัฐบาลก็ขอกราบเรียนไว้ ณ ที่นี้ว่า เกี่ยว
ด้วยอันตรายซึ่งจะมีต่อประเทศเราถึงกับจะรุนแรงนั้น ทางรัฐบาลเอง
ก็ยังไม่หวังว่าจะเป็นเช่นนั้น แต่ก็หวังว่ากิจการงานเราจะต้องเพิ่มมาก
ขึ้น และนอกจากนั้นความคิด ก้าวถึง และตั้งทั้งหลายในการที่เราจะใช้
คือคุณเราก็จะต้องระดมเพิ่มพูนให้มากขึ้นตามลำดับขึ้นไป แต่อย่างไร
ก็ตามด้วยความอาศัยที่ประเทศเราเป็นประเทศที่รกร้าง เป็นประเทศที่ไม่

ต้องการที่จะรุกราน และเป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่
และแม้แต่กำลังอื่นในประเทศของเรา ก็ล้วนแต่เป็นผลตกอยู่ในความ
สงบด้วยกนทงนรัฐบาดก็หวังว่า ด้วยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้
อาจที่จะบังคับของภยทงหงายให้พ้นจากประเทศเราไปได้ ให้พวกเรา
ได้อยู่กันด้วยความสันติสุขเช่นเคยต่อไปอีกด้วย

ในโอกาสที่ท่านทงหงายจะได้จากไป บดินชนบ ๒๕๕๘ ที่ได้
พบกันเป็นส่วนตัวก็มี แต่ในความรู้สึกแล้วก็ยังไม่ได้พบกันเป็นส่วน
รวม ในโอกาสเมื่อท่านจะจากไป และชนบใหม่ด้วย ถึงแม้จะช้า
ไปหน่อย ในนามขณรัฐบาดก็ขอตั้งสัตย์อธิษฐานอัญเชิญคุณพระศรี
รัตนตรัย ขอได้ปกป้องรักษาท่านประธานสภา ท่านรองประธาน ท่านสมา
ชิกที่เคารพทงหงายจงได้ประสบแต่ความสุขศิริสวัสดิคตอดปี ๒๕๕๘
และต่อๆ ไปอีกด้วย

และในโอกาสที่ข้าพเจ้าในนาม ขณรัฐบาดก็ขอขอบคุณอีกครั้ง
หนึ่งต่อท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภาที่ได้มีความปรารถนา
ให้ความสำเร็จลุล่วงในการประชุมที่กิดประ โยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเป็น
อันมาก นอกจากนั้นท่านสมาชิกรัฐสภาผู้แทนราษฎรทงหงายทงกนทุกคน
ก็ได้ปฏิบัติภารกิจของท่านสำเร็จลุล่วงไป ข้าพเจ้าอยากจะยก
อุทาหรณ์ว่าในปี ๒๕๕๗ นั้น ถ้าหากว่าเราคิดแต่เพียงทาง เราเพิ่ม

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๕ ขนออกประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ กิโลเมตร ข้าพเจ้าก็คิดว่างบประมาณ
๕ ที่ท่านให้ไปนั้นก็คงจะเพิ่มมากขึ้นอีก จึงขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้

๕ ในที่สุดนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง
๕ หาดาย ขอได้ดัดบันดาลให้ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภาท่าน
๕ กรรมการและท่านเจ้าหน้าที่ในสภานี้ ตลอดจนกระทรวงทบวงกรม
๕ ทั้งหลายจงได้ประสบแต่ความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ
๕ สุข พล ยั่งยืนนาน แม้มีความปรารถนาดังใดขอให้ได้สมความ
๕ ปรารถนา ขอให้ท่านไปทำชื่อเสียงในท้องถิ่นของท่าน และความ
๕ ปรารถนาที่ข้าพเจ้าทราบก็ขอท่านคงอยากจะได้รบเดือกตงอก ข้าพ-
๕ เจ้าก็คิดว่าความดำริและบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันทำนั้นจะด
๕ บันดาลให้ท่านสำเร็จตามความปรารถนาโดยทั่วกัน.

คำปราศรัยของ พลเอก พระประจันปัจจุบันิก

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

กล่าวต่อนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร
สมัยวิสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๘

วันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

าพณฯ นายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรี และท่านสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรผู้มีเกียรติ

ในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอขอบพระคุณท่านนายก
รัฐมนตรีที่ได้มีมติวินิจฉัยกรณาก้าวแดงความรุนแรงในผดงาน
และความเรียบร้อย ที่สภาได้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาประชุมสมัย
วิสามัญปลายปี พุทธศักราช ๒๕๕๗ และต้นปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
ทั้งยังได้กรุณาอำนวยความสะดวกบรรดาสมาชิกทั้งหลาย ซึ่งที่ประชุมขอ
น้อมรับไว้ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง

นอกจากนี้ใคร่ขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้กรุณาชี้
แจงผดงานในการต่อเนื่อง ในระหว่างสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นฝ่าย
นิติบัญญัติและทางรัฐอันเป็นฝ่ายบริหาร และทั้งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ซึ่งปรากฏผลว่าการงานได้มีการต่อเนื่องกันเป็นอย่างดี ซึ่ง

เล่ม ๑๒ ตอนที่ ๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เป็นที่พึงปรารถนาว่า นอกจากหนี้ยังได้กรุณาฯ เจงถึงแนวทรัฐบาดนั้นจะได้
บริหารกิจการของประเทศชาติในโอกาสต่อไปในภายภาคหน้า และยัง
กตาวงฯ เจงถึงเหตุการณ์ภายนอกซึ่งอาจจะมาเกี่ยวข้องกับประเทศเรา
อย่างไร รัฐบาดเรามีความรู้ดีอย่างไร และจะดำเนินการอย่างไร เพื่อ
ให้สังคมได้ทราบเป็นแนวทางไว้

โดยประเพณีของการประชุมสามัญวิสามัญในคอนปลายปีนั้น ความ
มุ่งหมายสำคัญก็คือการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี
ของปีต่อไป ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่างบประมาณประจำปี พุทธศักราช
๒๕๕๘ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมฯ ไปแล้วนั้น งบประมาณ
รายรับได้คงไว้เป็นจำนวนไม่ยิ่งหย่อนกว่าในงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ทั้งก็ได้ผ่านการพิจารณาของสภาฯ ไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งรัฐบาด
จะได้นำเงินเหล่านี้ไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษา การเศรษฐกิจ การสังคม
และการป้องกันประเทศชาติให้ดั่งวงกว้างออกไป ทั้งจะเป็นการก่อ
ให้เกิดความเจริญและความสมบูรณ์ พูนสุขแก่ประชาชนและความมั่นคง
ของประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ทั่วไปของโลก
ปัจจุบันที่มหัศจรรย์ที่ไม่ควรจะได้วางใจจนเกินไป

ในระหว่างสมัยประชุมวิสามัญทั้งสองสมัยนี้ สภาฯ ได้พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติต่าง ๆ และอนุมัติให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้มาก

ฉบับ ซึ่งจะได้เป็นเครื่องมือให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินและทำนุบำรุงประชาชนให้วัฒนาการไปสู่จุดที่มุ่งหมาย นอกจากนี้จะตระเวนที่จะกล่าวเต็มใจได้ว่า ในระหว่างสมัยประชุมสามัญครั้งนี้ได้มีร่างพระราชบัญญัติหนึ่งที่ได้ผ่านการพิจารณาของ สภาไปแล้ว คือร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาชี้แจงแล้วว่า เพื่อเป็นการกระจายอำนาจปกครองจากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่น เป็นทางหนึ่งซึ่งจะทำให้จังหวัดต่างๆ มีความเจริญทัดเทียมกัน ทั้งจะเป็นก้าวหนึ่งซึ่งจะไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นที่ยินดีของมวลชนมาชิกโดยทั่วกัน และก็หวังว่าจะเป็นก้าวหนึ่งซึ่งเป็นก้าวนำ เพื่อให้การปกครองของเราดำเนินไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้

ส่วนด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลาย ข้าพเจ้าก็ใคร่ขอเรียนในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า ท่านได้กระทำหน้าที่ของท่านด้วยความเข้มแข็งในการอภิปราย และได้ชักถามของท่านอันแต่ที่เป็นประโยชน์ อย่างน้อยก็ยอมเป็นปัจจัยให้รัฐบาลได้มีไว้พิจารณาเพื่อประโยชน์แก่การบริหารประเทศชาติต่อไป สำหรับดังประธานฯ เองนั้นหากมีการพดงพาดในหน้าที่บาง ก็ไม่สามารถที่จะอำนวยความสะดวก

เล่ม ๑๒ ตอนที่ ๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ความสะดวกให้ โดยที่กัน เพราะว่ามีมากท่านแต่ละบางครั้งก็มีความ
ประสงค์ตรงกัน เช่นเมื่อเวลาอภิปรายเป็นต้น ถ้าหากมีเช่นนั้น
แล้วขอได้โปรดได้มีการให้อภัยด้วย

นอกจากนี้จะเห็นว่ากระทรวงได้ ในระหว่างการประชุม
ทั้งสองสมัย เจ้าหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร อันมีท่านเดชาธิการ ฯ
เป็นประธานซึ่งเห็นว่าสมควรจะโปรดให้สำคัญอย่างยิ่ง ใน การดำเนินงาน
ของสภา ได้พยายามที่จะไปโดยดี และในข้อท้ายของเวลา
แห่งสมัยประชุมซึ่งคงค้างการเรียบร้อย แต่ก็ได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอได้รับความขอบพระคุณ ในนามของสภาผู้แทนราษฎร
ด้วย

ในที่สุดนี้ ในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าพเจ้าขอตั้ง
สัตยาธิษฐานโดยของัญญะคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ขอจงได้โปรดได้ดลบันดาลให้ ๑ พณฯ นายกรัฐมนตรี และท่าน
รัฐมนตรีทุกท่านจงเจริญด้วยศุภสิริพร สมบูรณ์ด้วยพละทานมัยและ
สติปัญญา เพื่อบริหารภารกิจของประเทศชาติเพื่อปวงชน ให้สำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี สมดังที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาใจนงทุกประการ.